

PHỤ LỤC 02
CÁC MỤC TIÊU/CHỈ TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch số: 274 /KH-UBND ngày 17 /02/2023 của UBND thành phố)

TT	Mục tiêu	Thời gian thực hiện	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
1	Nhận thức số			
1	Xây dựng và triển khai Kế hoạch truyền thông về Chuyển đổi số năm 2023 theo hướng trọng tâm, trọng điểm đồng thời chú trọng đổi mới và phát huy hiệu quả các kênh truyền thông về chuyển đổi số trên các hạ tầng truyền thông của Thành phố và của tỉnh	3/2023	Trung tâm Truyền thông Thành phố.	Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng, ban, ngành, địa phương.
2	Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố, trong đó có tổ chức Chương trình phát động hưởng ứng, tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số.	6/2023	Phòng Văn hóa và Thông tin	Trung tâm Truyền thông Thành phố, các phòng, ban, ngành, địa phương
3	Xây dựng chuyên mục chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử của thành phố để tập hợp các văn bản chỉ đạo của trung ương, các bộ, ngành, của tỉnh và tuyên truyền, phổ biến câu chuyện thành công, cách làm sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số; những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số trong tỉnh; cung cấp các thông tin để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân.	Thường xuyên trong năm	Trung tâm Truyền thông Thành phố.	Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng, ban, ngành, địa phương.
4	Truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố thông qua các hình thức như báo chí, truyền	Thường xuyên trong năm	Phòng Kinh tế Thành phố.	Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng, ban, ngành, địa phương.

	thông mạng xã hội, tổ chức hội nghị, tập huấn, hội thảo...			
5	Phối hợp với tỉnh tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên chủ đề Thanh niên Quảng Ninh với công cuộc chuyển đổi số quốc gia	8/2023.	Thành đoàn Ưông Bí.	Phòng Văn hóa và Thông tin, các đơn vị, địa phương.
2.	Thế chế số			
1	Thực hiện Bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh và đưa chỉ số chuyển đổi số trở thành một trong những chỉ số thành phần đánh giá về cải cách hành chính/sự hài lòng của người dân/quản trị cấp huyện/ nâng cao năng lực cạnh	6/2023	Phòng Văn hóa và Thông tin.	Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
2	Phối hợp triển khai bộ tiêu chí về văn hóa số của người Quảng Ninh văn minh, lịch sự trên môi trường số	6/2023	Phòng Văn hóa và Thông tin.	Sở Văn hóa Thể thao; Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
3	Phối hợp xây dựng và công bố danh mục Dữ liệu nền tảng của tỉnh trong đó có dữ liệu mở phục vụ công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.	2023	Phòng Văn hóa và Thông tin.	Các cơ quan, đơn vị, địa phương
3.	Phát triển hạ tầng số			
1	Hoàn thành Nâng cấp hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng các quy định, yêu cầu về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ	9/2023	Phòng Văn hóa và Thông tin	Trung tâm Hành chính công, các phòng, ban, ngành, địa phương.
2	Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, bố trí nguồn lực thực hiện nâng cấp, chuẩn hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (mạng WAN, mạng LAN, trang thiết bị máy tính phục vụ làm việc của cán bộ công chức...), an toàn, an	6/2023	Các phòng, ban, đơn vị, địa phương	Phòng Văn hóa và Thông tin.

	ninh mạng đảm bảo cho hoạt động của chính quyền điện tử, chính quyền số.			
3	Phối hợp chuyên đổi địa chỉ IPv6 cho các hệ thống của máy tính của các phòng, ban, ngành thành phố, các địa phương.	2023	Phòng Văn hóa và Thông tin.	Các phòng, ban, ngành, địa phương
4	Rà soát, triển khai cấp chữ số cho 100% cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa, cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh... và các đối tượng theo quy định để đảm bảo phục vụ cho người dân, doanh nghiệp	Thường xuyên hàng tháng	Các phòng, ban, ngành, địa phương	Phòng Văn hóa và Thông tin
5	Phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng chất lượng cao theo hướng triển khai tắt sóng 2G, giảm tối đa trạm 3G, tăng tỷ lệ trạm 4G theo hướng là hạ tầng chủ đạo, đẩy mạnh phát triển hạ tầng mạng 5G tại Khu Công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch và các bệnh viện cấp tỉnh	2023	Phòng Văn hóa và Thông tin.	Các phòng, ban, ngành, địa phương.
6	Xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng số thành phố Uông Bí đến năm 2025, định hướng 2030	6/2023	Phòng Văn hóa và Thông tin.	Các phòng, ban, ngành, địa phương.
4. Dữ liệu số				
1	Phối hợp các Sở, ngành xây dựng 08 cơ sở dữ liệu nền tảng của tỉnh: (1) Đất đai; (2) cán bộ, công chức, viên chức; (3) y tế; (4) giáo dục; (5) quy hoạch; (6) du lịch; (7) đầu tư công; (8) Giao thông.	2023	Các sở ngành của tỉnh	Các phòng, ban, ngành, địa phương.
2	Phối hợp các Sở ngành của tỉnh triển khai kết nối chính thức các cơ sở dữ liệu đã thử nghiệm năm 2022; triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, các cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ chuyển đổi số đồng bộ, thống nhất ngay sau khi các hệ thống của bộ, ngành, trung ương hoàn thành/cho phép kết nối	2023	Phòng Văn hóa và Thông tin.	Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan

3	Phối hợp hoàn thành việc nâng cấp phần mềm lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phục vụ số hóa tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương	2023	Phòng Nội vụ.	Các phòng, ban, ngành, địa phương
4	Phối hợp Công an tỉnh tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm 100% dữ liệu công dân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tích hợp với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan (BHXH, Y tế,...).	6/2023	Công an Thành phố.	Các phòng, ngành, địa phương liên quan
5	Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ trọng tâm, chương trình bảo tồn nguồn gen của tỉnh...; xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm mô phỏng các kết quả nghiên cứu KHCN thúc đẩy khám phá, nghiên cứu ứng dụng của học sinh, sinh viên, công chúng; tiến tới hình thành trung tâm khám phá khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo	2023-2004	Phòng Kinh tế thành phố.	Các phòng, ban, ngành, địa phương.
5	Nền tảng số			
1	Phối hợp hoàn thành nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông; bảo đảm kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).	12/2023	Phòng Văn hóa và Thông tin.	Các phòng, ban, ngành, địa phương
2	Triển khai nền tảng số hóa và bóc tách dữ liệu tỉnh phục vụ việc số hóa của các ngành, địa phương và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính	2023 - 2024	Phòng Văn hóa và Thông tin.	Trung tâm Hành chính công Thành phố, các phòng, ban, ngành, địa phương.
3	Phối hợp triển khai Kho dữ liệu số dùng chung toàn tỉnh cho phép thu thập, lưu trữ, tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau (có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc), phân tích, xử lý, khai phá, hỗ trợ ra quyết định; đồng thời chia sẻ cho các cơ	2023 - 2024	Phòng Văn hóa và Thông tin	Các phòng, ban, ngành, địa phương

	quan của tỉnh sử dụng và Cổng dữ liệu mở của tỉnh theo chuẩn dữ liệu mở, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dữ liệu mở quốc gia để cung cấp thông tin, dữ liệu kịp thời, đầy đủ, công khai cho người dân, doanh nghiệp.			
4	Chính thức triển khai nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân sau khi có đánh giá từ Bộ Thông tin và Truyền thông sau thời gian triển khai thí điểm.	9/2023	Phòng Văn hóa và Thông tin	Các phòng, ban, ngành, địa phương.
5	Phối hợp hoàn thiện nền tảng y tế số theo Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28/10/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.	2023 - 2024	Phòng Y tế.	Các phòng, ban, ngành, địa phương.
6	Nhân lực số			
1	Xây dựng, triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 cho CBCCVC về chuyển đổi số, an toàn an ninh thông tin, kỹ năng phân tích xử lý dữ liệu, sử dụng hệ thống chính quyền điện tử có đánh giá chất lượng cụ thể.	4/2023	Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ.	Các phòng, ban, ngành, địa phương
2	Triển khai tập huấn cho các Tổ công nghệ số cộng đồng; nâng cao trình độ, kiến thức kỹ năng số cho các thành viên trong Tổ công nghệ số cộng đồng.	2023	Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ.	Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các ngân hàng doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn
3	Xây dựng Kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số theo nhu cầu, yêu cầu riêng.	4/2023	các phòng, ban, ngành, địa phương	Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin
4	Kiểm toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm triển khai từ Thành phố đến cơ sở để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số thành phố và các xã, phường	6/2023.	Các phòng, ban, ngành, địa phương	Các phòng, ban, ngành, địa phương.
7	An toàn thông tin mạng			
1	Tiếp tục rà soát, triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn	2023	Các phòng, ban, ngành,	Phòng VH TT

	hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin đang vận hành trong năm 2023		địa phương	
2	Đối với các hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp; hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định	2023	Các phòng, ban, ngành, địa phương.	Phòng VH TT.
3	Triển khai Hệ thống phòng chống mã độc tập trung	2023	Phòng Văn hóa và Thông tin.	Các phòng, ban, ngành, địa phương.
9	Chính quyền số			
1	Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; đối với các TTHC ban hành mới đủ điều kiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; Số hóa và ký số hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, trả kết quả ký số cho người dân, doanh nghiệp	2023	Các phòng, ban, ngành, địa phương	Trung tâm HCC Thành phố.
2	Phối hợp xây dựng hệ thống thông tin báo cáo cấp huyện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh, Chính phủ, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội, báo cáo ngành, lĩnh vực từ cấp xã đến cấp tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên hệ thống dùng chung của tỉnh	9/2023	Văn phòng UBND Thành phố	Các phòng, ban, ngành, địa phương
3	Xây dựng và triển khai hệ thống hợp không giấy tờ trong toàn thành phố	10/2023	Văn phòng HĐND - UBND Thành phố	Các phòng, ban, ngành, địa phương
4	Triển khai hoàn thành các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến trên cổng quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công.	6/2023	Các phòng, ban, ngành, địa phương.	Trung tâm HCC, phòng Văn hóa và Thông tin.
5	Triển khai đánh giá chỉ số chuyển đổi số tỉnh theo bộ chỉ số	12/2023	Phòng Văn hóa và	Các phòng, ban, ngành, địa

	DTI của tỉnh được phê duyệt trên phần mềm đánh giá, chấm điểm chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, đồng bộ với hệ thống của Bộ TTTT		Thông tin	phương
9	Về phát triển kinh tế số			
1	Xây dựng chương trình chuyển đổi số doanh nghiệp thành phố Uông Bí đến năm 2025; triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố chuyển đổi số; ứng dụng nền tảng số, công nghệ số vào quản lý, quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm từ ứng dụng số.	2023	Phòng Kinh tế thành phố	Các phòng, ban, ngành, địa phương
2	Triển khai hợp đồng điện tử trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; trong đó, dịch vụ điện, nước, viễn thông đảm bảo 100% sử dụng hợp đồng điện tử.	2023	Các doanh nghiệp điện, nước, viễn thông.	Chi Cục Thuế cơ quan Quảng Yên – Uông Bí
3	Hoàn thành triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa thành phố Uông Bí	6/2023	Phòng Kinh tế	Các phòng, ban, ngành, địa phương.
4	Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công và trong nhân dân phấn đấu 100% các dịch vụ thiết yếu xã hội (y tế, giáo dục, điện, nước, viễn thông...) thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa tập trung nâng cao số lượng cài đặt và sử dụng Mobile Money; mở các điểm thanh toán không dùng tiền mặt đến tất cả các thôn, bản.	2023	Ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Ninh và các ngân hàng trên địa bàn thành phố.	Các phòng, ban, ngành, địa phương
5	Phối hợp triển khai ứng dụng/nền tảng số trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư để nâng cao chất lượng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và thành phố Uông Bí.	2023	Phòng Quản lý đô thị	Các phòng, ban, ngành, địa phương
6	Khảo sát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu và khả năng sẵn sàng tham gia chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các	6/2023	Hiệp hội doanh nghiệp thành phố	Các phòng, ban, ngành, địa phương

	sản giao dịch thương mại điện tử nhằm tiếp cận ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường...			
10	Về phát triển xã hội số			
1	Triển khai Nền tảng công dân số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phản ánh hiện trường, cập nhật và tiếp cận các thông tin chính thống, kịp thời về tình hình trong tỉnh, thành phố	2023-2024.	Phòng Văn hóa và Thông tin	Các phòng, ban, ngành, địa phương.
2	Phổ cập kỹ năng số, khuyến khích, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng học trực tuyến mở đại trà. Phát triển kỹ năng số cho người dân thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại....Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập, nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm	2023	Phòng Văn hóa và Thông tin	Các phòng, ban, ngành, địa phương
3	Tiếp tục phát huy hiệu quả giáo dục thông minh, tập trung xây dựng hệ thống điều hành thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn ngành Giáo dục, liên thông với cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh sử dụng học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; số hóa tài liệu, học liệu; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập. Triển khai mô hình chuyển đổi số cho các cấp học trên địa bàn thành phố.	2023	Phòng Giáo dục và Đào tạo.	Các phòng, ban, ngành, địa phương
4	Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình y tế thông minh, trong đó, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Y tế đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu an toàn, trung tâm điều hành y tế thông minh; hệ thống khám chữa bệnh từ xa đến tuyến xã; tiếp tục triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và mã định danh y tế		Phòng Y tế.	Các phòng, ban, ngành, địa phương.

5	Tiếp tục triển khai việc phủ lổm cáp quang trên địa bàn thành phố và nâng cao chất lượng mạng di động, triển khai hạ tầng mạng di động 5G sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép phát sóng thương mại, đấu giá băng tần thành công; triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số	2023	Phòng Văn hóa và Thông tin	Các phòng, ban, ngành, địa phương
6	Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm 100% dữ liệu công dân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tích hợp với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan (BHXH, Y tế,...); Triển khai cài đặt ứng dụng VneID cho người dân và khai thác, sử dụng	9/2023	Công an thành phố	Các sở, ban, ngành, địa phương
7	Triển khai chữ ký số cá nhân/ doanh nghiệp, hóa đơn điện tử, biên lai điện tử và các dịch vụ khác tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sử dụng trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh	2023	Trung tâm HCC thành phố	Các phòng, ban, ngành, địa phương